

โครงการ มอบนโยบายการดำเนินงานและส่งเสริม ค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 “โครงการมอบนโยบายการดำเนินงานและส่งเสริมค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567” ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing together as one โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่บุคลากร พร้อมทั้งกล่าวส่งเสริมค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRA TEAM เพื่อสร้างการตระหนักรู้แก่บุคลากรและส่งเสริมให้นำไปยึดถือปฏิบัติงานโดยสื่อสารต่อกันถึงความหมายของค่านิยม C-R-A-T-E-A-M แต่ละตัว ดังนี้

C Collaboration ความร่วมมือช่วยเหลือกัน ไม่แบ่งฝ่าย ไม่เกี่ยงงาน โดยปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจ ไม่เอาเปรียบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นต่างของเพื่อนร่วมงาน และมีอัธยาศัยที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อใช้บริการ

R Respect for people เคารพให้เกียรติผู้อื่น โดยเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิผู้ช่วยค่านิยมของผู้ใช้บริการและความเป็นส่วนตัว

A Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่

T Teamwork ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี โดยให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมส่วนรวมอยู่เสมอ ทำงานเป็นหมู่คณะ มีจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมและสังคม

E Excellence in patient & social service มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อผู้ป่วยและการบริการสังคม โดยให้บริการผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมเสมอภาค และเต็มใจให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ

A Achievement, agility & data driven ทำงานเน้นความสำเร็จ และความคล่องตัว ยืดหยุ่น โดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

M Morality, Ethics & Transparency มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส มีจรรยาบรรณของวิชาชีพและจรรยาบรรณของหน่วยงาน มีเมตตากรุณา กตัญญูกตเวที อ่อนน้อมถ่อมตน และโอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่น

พร้อมทั้งขอให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตนยึดมั่นมาตรฐานการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่



ลิงก์ข่าวประชาสัมพันธ์ CHULABHORN CHANNEL